

## ประกาศุรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา

นำเสนอเมื่อ : 20 มิ.ย. 2565

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกโรงเรียนเพื่อเข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา ตามหนังสือ [หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ ๐๔๒๗๘/ว ๒๓๘ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕](#) เพื่อพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน สำหรับเข้ารับการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทั้งยังส่งเสริมกระบวนการคิด ทั้งนี้ การรับสมัครคัดเลือกโรงเรียนเพื่อเข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา ได้ ประชาสัมพันธ์ และรับสมัครโรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา และสิ้นสุดการรับสมัครเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ นั้น

ในการนี้ สพฐ. ได้คัดเลือกโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา ดังกล่าวเสร็จ จลีนแล้ว โดยมีสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๘๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั้งหมด ๓,๖๒๓ โรงเรียน โดยแบ่งเป็นภาคเหนือ จำนวน ๖๒๓ โรงเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน ๑,๐๗๖ โรงเรียน ภาคกลาง จำนวน ๑,๓๒๗ โรงเรียน และภาคใต้ จำนวน ๕๙๗ โรงเรียน จึงประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อให้โรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกเตรียมความพร้อมทางด้านบุคลากร สำหรับเข้ารับการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ และส่งเสริมกระบวนการคิด ให้กับผู้เรียน ในฐานะของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษาต่อไป



ที่ ศธ ๐๔๒๓๘/ว ๒๓๘

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง การประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย  
ระดับประถมศึกษา

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

อ้างอิง หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ ๐๔๒๓๘/ว ๒๓๘ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  
ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ประกาศ  
รับสมัครคัดเลือกโรงเรียนเพื่อเข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา  
เพื่อพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน สำหรับเข้ารับการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  
ทั้งยังส่งเสริมกระบวนการคิด ทั้งนี้ การรับสมัครคัดเลือกโรงเรียนเพื่อเข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  
ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา ได้ประชาสัมพันธ์และรับสมัครโรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ  
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา และสิ้นสุดการรับสมัครเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ นั้น

ในการนี้ สพฐ. ได้คัดเลือกโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย  
ระดับประถมศึกษา ดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว โดยมีสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ  
จำนวน ๑๘๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั้งหมด ๓,๖๒๓ โรงเรียน โดยแบ่งเป็นภาคเหนือ จำนวน ๖๒๓ โรงเรียน  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน ๑,๐๗๖ โรงเรียน ภาคกลาง จำนวน ๑,๓๒๗ โรงเรียน และภาคใต้  
จำนวน ๕๙๗ โรงเรียน จึงประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย  
ระดับประถมศึกษา รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อให้โรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกเตรียมความพร้อมทางด้านบุคลากร  
สำหรับเข้ารับการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ และส่งเสริมกระบวนการคิด  
ให้กับผู้เรียน ในฐานะของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษาต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางเกศทิพย์ ศุภวานิช)

รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติราชการแทน  
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักบริหารงานความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา

โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๘๐๑



รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ  
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับประถมศึกษา

รายละเอียดเพิ่มเติม

- [หนังสือนำ](#)
- [รายชื่อโรงเรียน](#)

ที่มา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน